

# เชื้อนล้าปาวอ้อม4จว.อีสาน พันล้ากลอบสูบน้ำถึงติดคุก

'บักป้อม'เปิดกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ยันมิใช่พอเพียงจนสิ้นฤดูแล้ง เลขาฯ สทนช.ชี้ใช้เกินจำเป็น-ลักลอบสูบน้ำ มีโทษทั้งจำคุกและปรับ (อ่านต่อหน้า 2)



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

## แผนปฏิบัติการรับมือภัยแล้ง

และหน่วยงานรับผิดชอบ (พื้นที่นอกเขต กปภ.)

พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ รวมทั้งหมด

43 จังหวัด  
4,132 หมู่บ้าน

หมายเหตุ : พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการ สทนช.รับมือภัยแล้ง

กราฟิกมติดชนรายวัน Matchon Daily Graphic (11.01.20)



เสี่ยงขาดแคลนน้ำรุนแรง 1,270 หมู่บ้าน

เสี่ยงขาดแคลนน้ำปานกลาง 1,927 หมู่บ้าน

ชุดเจาะบ่อบาดาล 577 แห่ง 32 จังหวัด

- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) 190 แห่ง 4 จังหวัด เชียงใหม่ นครราชสีมาหนองบัวลำภู มหาสารคาม
- กองทัพบก 209 แห่ง 7 จังหวัด ลพบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ขอนแก่น พะเยา
- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) 178 แห่ง 22 จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา บึงกาฬ เลย หนองคาย นครพนม ลำพูน ลำปาง แพร่ พะเยา เชียงราย อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี เพชรบุรี

จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน 230 โครงการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สล.) ดำเนินการ

ชุดเจาะบ่อบาดาล 526 แห่ง 26 จังหวัด

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) ดำเนินการ

ซ่อมแซมระบบประปา 658 โครงการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สล.) ดำเนินการ

### ต่อจากหน้า 1

### เชื้อนล้าปาว

#### 'บักป้อม'เปิดกองอำนวยการน้ำ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำเข้าร่วม และรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการ

ทำงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ พร้อมประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อร่วมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเกิดขึ้นตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบกรอบโครงสร้างกองอำนวยการน้ำแห่งชาติภายใต้ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ตามพร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 เพื่ออำนวยการ บูรณาการ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมถึงภาคเอกชน ในการควบคุมวิกฤตน้ำในภาวะรุนแรงหรือคาดการณ์ว่าจะรุนแรง (ระดับ 2) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้งให้

อยู่ในวงจำกัด และให้หน่วยงานด้านปฏิบัติในพื้นที่สามารถทำการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ รัฐบาลต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ช่วยกันประหยัดน้ำและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในทุกกิจกรรมไปตลอดแล้งนี้ และในช่วงฤดูฝนถัดไป

#### ลักลอบสูบน้ำโทษทั้งจำ-ปรับ

ด้านนายสมเกียรติกล่าวว่า ขณะนี้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติยังทำหน้าที่ภายใต้ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ในการควบคุมวิกฤตน้ำในภาวะรุนแรงหรือคาดการณ์ว่าจะรุนแรง (ระดับ 2) และการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้มีหากมีเกณฑ์เสี่ยงที่คาดการณ์ว่าจะเข้าขั้นวิกฤต



ก็จะต้องพิจารณาเสนอการกำหนดเขตภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง หรือระดับความรุนแรง สถานการณ์ภาวะวิกฤตน้ำ (ระดับ 3) หรือพบว่ามีการลักลอบสูบน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรเกินความจำเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะออกประกาศตามมาตรา 58 หรือคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หากเกิดการณีวิกฤตตามลำดับ ซึ่งอาจมีโทษสูงถึงขั้นปรับ หรือทั้งจำและปรับต่อไป

“สหชน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำได้บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ปี 2562/63 ไว้ล่วงหน้า โดยปรับแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในปีงบประมาณ 2563 ที่จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งก่อนเป็นอันดับแรก เช่น การขุดเจาะบ่อบาดาล การซ่อมแซมระบบประปา เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายน้ำให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น เป็นต้น รวมถึงให้มีการเร่งรัดดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำ พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ แก้มลิง ในกรอบวงเงินงบประมาณปี 2563 วงเงิน 9,465 ล้านบาท ควบคู่กันด้วย เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำได้ทันในฤดูฝนปี 2563 ด้วยเช่นกัน” นายสมเกียรติกล่าว

### ‘ศักดิ์สยาม’สั่งทล.แจกประปา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้กรมทางหลวง (ทล.) และหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ เข้าบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศที่ขาดแคลนน้ำอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งตามโครงการกรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รวมใจด้านภัยแล้ง ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ด้วยการแจกจ่ายน้ำประปาเพื่อใช้อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำ

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า โครงการนี้ กปภ.จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนน้ำประปาผ่านหน่วยงานกรมทางหลวงในสังกัด ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศและมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้อย่างทันทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จะคลี่คลาย ประชาชนผู้เดือดร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อำเภอ จังหวัด สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมและสำรองปริมาณน้ำอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือต่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยหรือไฟป่า

### จ้างงานเกษตรกรช่วงฤดูแล้ง

“สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงจ้างแรงงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะเกษตรกรมาดำเนินโครงการ หรืองานของกรมทางหลวงที่มีอยู่ เพื่อทดแทนการสูญเสียรายได้จากการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง” นายศักดิ์สยามกล่าว

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ยังได้มอบนโยบายให้กรมทางหลวงกำชับให้ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ใส่ใจระมัดระวังน้ำที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกทางหนึ่งด้วย และขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำ โดยการช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวัน ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างหน้าแปรงฟัน การล้างภาชนะต่างๆ พร้อมหมั่นดูแลตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้านหรือหน่วยงาน และรีบซ่อมแซมเมื่อพบปัญหาแตกรั่วซึม เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้ง

### ผันน้ำล้าตะคองช่วย2อำเภอ

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่บ้านวาริเยน หมู่ 7 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เพื่อสูบน้ำจากลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ไปตามเส้นทางน้ำแนวคลองธรรมชาติ รวมความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ไหลผ่าน อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ ลงสู่บึงพุดซาที่ อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนกว่า 2 แสนคน ในพื้นที่บางส่วนของ อ.เมือง 4 ตำบล อ.โนนไทย และ 8 ตำบล อ.โนนสูง

“ขณะนี้มวลน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ปลายทางแล้ว ขอคุณประชาชนที่อยู่ต้นน้ำริมสองฝั่งลำตะคอง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ลักลอบสูบน้ำหรือปิดกั้นเส้นทางน้ำเสี่ยง

น้ำ” นายวิเชียรกล่าว

### ขอนแก่น-โคราชขาดแคลนน้ำ

ที่ จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ่างเก็บน้ำโสกชุมพูน ขนาด 164 ไร่ ในพื้นที่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง และเป็นที่ตั้งของโรงสูบน้ำผลิตน้ำประปาส่งให้อ.ภูเวียง มีสภาพแห้งขอด บางจุดเป็นแอ่งน้ำเล็กๆ พอให้ชาวบ้านได้มีน้ำรดผักที่ปลูกไว้รับประทาน ทั้งนี้ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) 19 อำเภอ จากทั้งหมด 26 อำเภอ ขณะนี้หลายพื้นที่ยังประสบปัญหาแล้งขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

ส่วน จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้ง 32 อำเภอ ทั้งหมด 297 หมู่บ้าน และมีจำนวนหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่สามารถหาน้ำผิวดิน และไม่สามารถเจาะบ่อบาดาลได้ ต้องแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

### เชื่อนล้าปาวระบายช่วย4จว.

นายฤชาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเชื่อนล้าปาว จ.กาฬสินธุ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเชื่อนล้าปาว ว่า สถานการณ์น้ำในเชื่อนล้าปาวปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,363 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 68.87 ระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำทั้ง 2 แห่ง เพื่อส่งน้ำลงลำน้ำและคลองส่งน้ำทั้ง 2 ฝั่ง เฉลี่ยวันละ 5.13 ล้าน ลบ.ม. โดยส่วนแรกส่งให้เกษตรกรเขตชลประทานเชื่อนล้าปาว คาดว่ามีประชาชนทำการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าว นาปรัง 259,894 ไร่ พืชไร่ พืชผัก 197 ไร่ บ่อปลา 1,495 ไร่ และบ่อกุ้ง 3,348 ไร่ รวม 264,934 ไร่ และปัจจุบันส่งน้ำนอนคลองเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง โดยในส่วนนี้สำรองน้ำไว้ 511 ล้าน ลบ.ม.

“ปีนี้เชื่อนล้าปาวเป็นเพียงเชื่อนเดียวในกลุ่มลุ่มน้ำชีที่มีน้ำเพียงพอ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนทางสำนักชลประทานที่ 6 ขอนแก่น สำนักชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี และเชื่อนล้าปาว จ.กาฬสินธุ์ จึงบูรณาการร่วมกันในการส่งน้ำลงสู่ลำน้ำปาว เพื่อให้ไหลลงน้ำชี เป็นการสนับสนุนน้ำช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำชีให้เกษตรกร จ.มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธรและอุบลราชธานี รักษาระบบนิเวศและใช้ในการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง” นายฤชาชัยกล่าว